

Hà Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2021

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang;

Từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh Hà Giang đã đón trên 4.000 lao động ở các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương, qua xét nghiệm đã có 684 người dương tính với SARS-CoV-2, tuy đã thu dung và triệt để cách ly tập trung, nhưng dịch bệnh vẫn lây lan ra cộng đồng với diễn biến nhanh, phức tạp, đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 25/10 đến 01/11 đã xuất hiện và lây lan trong cộng đồng với 317 ca bệnh ở các địa bàn: Thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và Quản Bạ. Cấp ủy, Chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng, quyết liệt trong bao vây, dập dịch; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao độ, quyết liệt và nỗ lực hết mình trong phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã kịp thời sẻ chia, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần giành cho đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã giành cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang. Chúng tôi xin hứa, sẽ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để bảo vệ Nhân dân và sử dụng nguồn kinh phí cũng như các trang thiết bị, nhu yếu phẩm mà tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ, giành cho tỉnh Hà Giang một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Xin Kính chúc các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác và phát triển vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN MTTQ TỈNH
CHỦ TỊCH



Vàng Seo Cón